

จุฬา-มธ.ดึงแข่งทีมชาติยู23ชดกันเอง มธ.คุมโทนล่อการเมือง-เจอกัน8กพ.

เมื่อวันที่ 28 มกราคม นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย นายกสพคมนตรีลิตเกาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร นายกสพคมนตรีศาสตราจารย์ ร่วมเป็นประธานแถลงข่าวการจัดการฟุตบอลประเพณี จุฬา-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 74 ที่ลานหน้าสถานีรถไฟพาสาย ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน งานฟุตบอลประเพณีครั้งที่ 74 ถูกจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Make a CHANGE เปลี่ยน ปรับ ชัยปลั่งคม” เพื่อปลุกกระแสสังคม ให้ตระหนักรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จุฬา รับนหน้าที่เป็นเจ้าภาพ จะมีขึ้นในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ที่สนามกีฬาแห่งชาติ คุุขลาคัย ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี

นายสรารุท ทรงศิริโล ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ฟุตบอลประเพณีเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของทั้งสองสถาบันสืบต่อมายาวนาน ปีนี้เราจะแสดงพลังในการเรียกร้องและปรับเปลี่ยนสังคมไทยตามแนวคิด Make a CHANGE และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพลังอันแข็งแกร่งจากพวกเราชาวจุฬาและธรรมศาสตร์ จะเป็นแรงผลักดันสำคัญที่เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง พร้อมทั้งทำให้เกิดการขับเคลื่อนที่มีความหมายให้กับสังคม และร่วมกันพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

นายสรารุทกล่าวต่อว่า รูปแบบการจัดงานในครั้งนี้ ยังยึดตามหลักการ “ลด เปลี่ยน แยก” โดยร่วมกัน “ลด” การสร้างขยะโดยใช้ภาชนะที่สามารถย่อยสลายได้ทั้งหมด และยังคงรณรงค์ให้นำแก้วหรือขวดน้ำส่วนตัวมาเติมน้ำดื่มตามจุดต่างๆ ในงานได้ฟรี เพื่อลดขยะพลาสติก “เปลี่ยน” โดยหันมาใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น เช่น ภาชนะที่ย่อยสลาย

ได้ตามธรรมชาติ นำวัสดุที่ใช้แล้วมาตกแต่งในชบวนพาเหรด หรือสามารถนำวัสดุเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ต่อได้ เป็นต้น และ “แยก” ภายในงานจะมีการแยกขยะทุกประเภท เพื่อนำไปทำลายทิ้ง หรือสามารถนำไปใช้ซ้ำและรีไซเคิลได้

นายวัฒนชัย วิโลลักษณะ ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า สำหรับพาเหรดล่อการเมืองของธรรมศาสตร์ในปีนี้จะเน้นในเรื่องของความสร้างสรรค์ เสนอแนะสิ่งต่างๆ ต่อสังคม และเสริมสร้างให้คนไทยรักกันมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการคุมโทนให้ไม่หนักเกินไป

จากนั้นเป็นการแถลงข่าวความพร้อมในส่วนของทีมฟุตบอลทั้งจุฬาและธรรมศาสตร์ โดยจุฬานำมาโดย นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ผู้จัดการทีม และจักรราช โทณหงษา หัวหน้าผู้ฝึกสอน ส่วนฝั่ง ม.ธรรมศาสตร์ นำมาโดย นายสมชาย พูลสวัสดิ์ ผู้จัดการทีม และวิรัช วัจนทร์ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน

นายอรรถพลกล่าวว่า ทีมจุฬามีความพร้อมที่จะมาป้องกันแชมป์อีกสมัย ได้ผู้เล่นเข้ามาใหม่อย่าง “อาร์ม” ศุภชัย ใจเด็ด และ “เช็ค” สุภโชค สารชาติ 2 ที่เด็ดจากทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี และยังมี “ลีซอ” ธีรเทพ วิโนทัย ดาวเตะตัวเก่าที่กลับมาเล่นให้ทีมเป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปี

ทางด้าน ทีมธรรมศาสตร์นำโดย “โค้ชวัง” ธวัชชัย ดำรงอ่องตระกูล จะใช้ตัวผู้เล่นเดิมๆ อย่าง ชรินทร์ แซ่เอี้ยะ สารัชช อยู่เย็น และอดิศักดิ์ ไกรษร รวมถึงนักเตะอย่าง ศฤงคาร พรหมสุภะ, คู่แฝด ทิตาธร-ทิตาวีร์ อักษรศรี จากทีมชาติไทยชุดยู-23